



ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรขา) โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมควบคุมโรค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์) ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสรุปได้ ดังนี้

๑. นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครอง ตลอดจนอาสาสมัครทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในด้านหน้าด้วยความเสียสละอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกของจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ และนับจนถึงปัจจุบัน (วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔) จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน ๔,๕๑๘ ราย จึงขอให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติต่อไป

๒. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑) ให้ มท. (จ.สมุทรสาคร) ร่วมกับ สธ. ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างเข้มงวด อาทิ บริเวณตลาดทะเลไทย

ที่เปิดให้บริการแล้ว และเตรียมความพร้อมการดำเนินการสำหรับตลาดกลางกุ้งที่จะเปิดให้บริการ ในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ โดยให้มีการตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ยานพาหนะ พนักงานขับรถ เรือประมงและลูกเรือ ผู้ค้า แรงงาน และประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้าในตลาด

๒) ให้ รง. มท. สธ. อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจข้อมูลและตรวจสอบโรงงาน/สถานประกอบการทุกแห่ง ทั้งที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อจัดทำแผนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงาน/สถานประกอบการต่อไป ทั้งนี้ ให้ มท. อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้โรงงาน/สถานประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องต่อไป

๓) ให้ รง. เร่งรัดการดำเนินมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยขอให้สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการดำเนินการ และให้ มท. สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพให้แก่แรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติที่ตกงานหรือถูกพักงานชั่วคราว

๔) ให้ กท. เตรียมความพร้อมของยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตรียมความพร้อมในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หากผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕) ให้ โฆษก ศบค. ร่วมกับ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงอาการที่เข้าข่ายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำกากอนามัยหรือน้ำกากผ้าอย่างสม่ำเสมอ

๖) ให้ มท. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนผลิตหน้ากากผ้าเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(ศุภณัฐ จดรายงาน/ พูลสุข, อภินิษฐ์ ตรวจรายงาน)